



ประกาศวาระจังหวัดอุทัยธานี

ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดอุทัยธานี ขอประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ มิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ ๓ ด้านรายได้ มิติที่ ๔ ด้านการศึกษา และมิติที่ ๕ ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ดำเนินการขับเคลื่อนโดย

๑. เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี

๒. ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยการค้นหาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) และจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี ๒๕๖๒

๓. ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การกำหนดคนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

๔. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านกลไก ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะมีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนชีวิตรายครัวเรือน

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย จะสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมจะต้องเติมเต็มในส่วนที่ประชาชนขาด โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี พ้นจากความยากจนและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน จึงขอประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “วาระจังหวัด” ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายจรเกียรติ รักษาณินชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี